
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  คร้ังที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายปรีชา     วงศ์วิวงค ์
นายศักดิ์ชาย     ศรีวงษ์ษา 
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี     เถาว์สอน 
นายวรเดช      แก้วสอนดี 
นายสมศักดิ ์     นานาไพร 
นายฉลอง      แสนสุภา 
นายสาทร      เหล่าใหญ่ 
นายสวาสดิ์      โพธิ์พันธ์ 
นายบุญเหลือ      วงค์ศรีชา 
นายพรชัย      ไชยสุระ 
นายตระกูล      ไชยสุระ 
นายอาคม      จิตมาตย์ 
นายชนะ      แก่นจันทร์ 
นายปรีดา      ไชยต้นเทือก 
นายชายชมภู     ธนโพธิ์ 
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ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต             
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. 

ปรีชา     วงศ์วิวงค ์
ศักดิ์ชาย     ศรีวงษ์ษา 
วัสดี     เถาว์สอน 
วรเดช      แก้วสอนดี 
สมศักดิ์      นานาไพร 
ฉลอง      แสนสุภา 
สาทร      เหล่าใหญ ่
สวาสดิ์      โพธิ์พันธ์ 
บุญเหลือ     วงค์ศรีชา 
พรชัย     ไชยสุระ 
ตระกูล      ไชยสุระ 
อาคม      จิตมาตย์ 
ชนะ      แก่นจันทร์ 
ปรีดา      ไชยต้นเทือก 
ชายชมภู     ธนโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธันวา     มูลวงค์ ๘ สมาชิกสภา อบต. ธันวา     มูลวงค์ ลา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 

๑ 
๒ 
๓ 
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๕ 

 

นายมงคล     แสนสุภา 
นายไชยเชษฐ     ใสแสง 
นายระเบียบ     โคดอาสา 
นายอมิตร     ชากิจดี 
นายณัฐวุฒิ     อันสนธิ์           

 

นายก อบต.มหาชัย 
รองนายก อบต.มหาชัย 
รองนายก อบต.มหาชัย 
เลขานุการนายก อบต.มหาชัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

มงคล     แสนสุภา 
ไชยเชษฐ     ใสแสง 
ระเบียบ     โคดอาสา
อมิตร     ชากิจดี 
ณัฐวุฒิ    อันสนธิ์            

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐   น. 
 
 

ประธานสภา ฯ         -    เรียนสมาชิกสภา  เลขานุการสภา  นายก อบต.มหาชัย  คณะผู้บริหารฯ  และผู้เข้าร่วม 
                                 ประชุมทุกท่าน  ได้เวลาผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่๑ ประจ าปี  
                                 ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
                                  
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา ฯ          -  การประชุมสภาในวันนี้มีสมาชิกสภาจากหมู่ที่ ๘ บ้านนาอุดม นายธันวา  มูลวงค์  ได้ลา 
                                 ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกาย จึงไม่สามารถมาประชุมสภาในครั้งนี้ได้ครับ 

-   เรื่องไข้เลือดออกอยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เตือนพ่ีน้องประชาชนทั้งเช้า-เย็น ช่วยกัน 
   ตัดวงจรการเกิดของยุง ป้องกันไม่ให้ยุงตัวที่มีเชื้อเป็นพาหะมากัดคนได้ครับ 

                  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
                                สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ประธานสภา ฯ            -  ขอให้เชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงครับ 
เลขานุการสภา ฯ         -  เนื่องด้วยบันทึกวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ยังไม่สามารถ    
                                จัดท าให้แล้วเสร็จทันสมัยประชุมนี้ได้ ดังนั้นจึงขอให้ผ่านในวาระนี้ไปก่อนครับ  
ประธานสภา ฯ            -  เมื่อเลขานุการสภาได้ชี้แจงแล้ว ผมขอมติครับ 
มติที่ประชุม -  มติที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภา ฯ -  ในวาระนีท้่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอผ่านในวาระนี้ครับ 
มติที่ประชุม           -  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                 4.๑ ญัตติพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงญัตติจ่ายขาดเงินสะสม 
                                 การจัดซื้อซุ้มถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
                                 พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประธานสภาฯ            -   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ   
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน - เรียนประธานสภา  รองประธานสภา  นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ปลัด/เลขานุการสภา          ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย สมัย 
                                   วิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒ ได้อนุมัติ 
                                   จ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อซุ้มถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
                                   บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถ 
                                   ด าเนินงานได้ท าให้มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  โดยอาศัยระเบียบ 
                                   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                                   ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 



 

                                   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
                                 ข้อความเดิม 
                                   ๑. แบบซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑ พร้อมประมาณราคารวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
                                     - ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑ เป็นเงินประมาณ ๓๑,๙๐๐ บาท 
                                     - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑) เป็นเงินประมาณ ๑๘,๑๐๐ บาท 
                                   ๒. แบบซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ พร้อมประมาณราคา ๒๑,๐๐๐ บาท 
                                     - ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ เป็นเงินประมาณ ๖,๕๐๐ บาท 
                                     - งานครภุัณฑ์จัดซื้อ(ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒) เป็นเงินประมาณ ๑๔,๕๐๐ บาท 
 
                                 เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

๑. จัดซื้อซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑ พร้อมครุภัณฑ์ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลมหาชัย เป็นเงินประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท 

                                   - ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย เป็นเงิน 
                                   ประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท 
                                   - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                   มหาชัย) เป็นเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. แบบซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  
เป็นเงินประมาณ พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

                                   - ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย เป็นเงิน 
                                   ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
                                   - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒) เป็นเงินประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท 
 

                               -     อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓  
                                   หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                                   ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าลักษณะ 
                                   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือให้การด าเนินงาน 
                                   ถูกต้องตามระเบียบ ให้เป้นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

ประธานสภา ฯ       -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีที่ประชุมจะอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงญัตติ 
                                  จ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อซุ้มถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
                                  บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ หรือไม่ 
มติที่ประชุม        -  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงญัตติจ่ายขาดเงินสะสมการจัดซื้อซุ้มถวาย 
                                 พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  
                                 ๒๕๖๒ ได้ จ านวน  ๑๓  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ            -  ในวาระนี้ มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน - เรียนประธานสภา  รองประธานสภา  นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ปลัด/เลขานุการสภา          ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  เนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ฝนไม่ตก ตามท่ีได้ติดตามข่าวและ 
                                   การรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ปริมาณน้ าฝนจะลดลง ๑๐%-๒๐% ทางเกษตรฯ 
                                   ก็ต้องปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยๆ เพ่ือลดความเสี่ยงเมื่อเกดิภาวะฝนทิ้งช่วง ในส่วนของ อบต. 
                                   ก็จะมีงบประมาณส ารองคอยช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงเกิดภาวะภัยแล้ง 
                                   ก็ให้ทางชุมชนได้รายงานมาที่ อบต.ฯ ก่อนเป็นอันดับแรกครับ 



 

 
นายศักดิ์ชาย  ศรีวงษ์ษา -  ผมนายศักดิ์ชาย   ศรีวงษ์ษา   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๒  บ้านมหาชัย  ขอพูดคุยเก่ียวกับ 
                                   สถานการณ์ไข้เลือดออกท่ีก าลังระบาดอย่างหนักตอนนี้รู้สึกว่าต าบลมหาชัยจะมีสถิติ 
                                   มาเป้นอันดับ ๑ ของอ าเภอปลาปาก อยากปรึกษาเรื่องการพ่นหมอกควัน ซึ่งเราได้ท า 
                                   การพ่นไปแล้วในหลายหมู่บ้าน บ้านมหาชัยเมื่อวานนี้พ่นไปรอบที่ ๓ ถ้าหากเราน าเงิน 
                                   จากงบกลางมาใช้ในส่วนนี้หรือถ้าไม่พอเราสามารถจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้ในเรื่องพ่น 
                                   หมอกควันจะได้หรือไม่ครับ 
ประธานสภา ฯ            -  ได้ครับปกติแล้วมันเป็นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นโดยเฉพาะขององค์การบริหารส่วน 
                                   ต าบลมหาชัยต้องมีหน่วยเร็วสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาใคร 
                                   เป็นแล้วมีสิทธิ์เสียชีวิตได้ทุกคนกินยารักษาตามอาการถ้าเป็นไปได้อยากให้เปิดกรอบ 
                                   มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงครับ 
นายชายชมภู ธนโพธิ์      -  ผมนายชายชมภู   ธนโพธิ์   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย  ผมมีความคิดเพ่ิมเติม 
                                   ว่าอยากให้พ่น 3 รอบอาทิตย์ละรอบอยากทราบว่าเงินส ารองจ่ายตอนนี้เข้าหลักเกณฑ์ 
                                   หรือยังเข้าหลักเกณฑ์ภัยพิบัติแล้วหรือยังเพราะไม่ได้ใช้มาหลายปีเงินส่วนนี้คิดว่าน่าจะ 
                                   เข้าหลักเกณฑ์เพ่ือตัดวงจรในการก าจัดลูกน้ ายุงลายและสถานการณ์ในตอนนี้นั้นหนัก 
                                   ถึงข้ันไหน แล้วเรื่องซุ้มเฉลิมพระเกียรติจะย้ายหรือไม่ถ้าไม่ย้ายอยากให้ยกฐานขึ้นแล้ว 
                                   ขยับจากทางขึ้นสักเล็กน้อยเพ่ือความเหมาะสมครับ 
ปลัด อบต.มหาชัย         -  เครื่องพ่นหมอกควันถ้ามีการรณรงค์พ่นหมอกควันเรื่องเชื้อเพลิงถ้าไมเ่พียงพอก็สามารถ 
                                   โอนเพิ่มได้ ในส่วนของงบกลางไม่อยากใหใ้ช้ตอนนี้ เพราะอีก ๒-๓ เดือนนี้อาจจะได้ใช้  
                                   ส่วนงบประมาณไม่เพียงพอสามารถโอนเพ่ิมได้ครับ 
                                -  ในส่วนของซุ้มเฉลิมพระเกียรติถ้าเอาไปไว้ด้านหน้า อบต. หากฝนตกจะท าให้เกิดเชื้อรา  
                                   ในเบื้องต้นให้ผ่านหน้าฝนไปก่อนก็อาจจะขยับไปที่หน้า อบต. ให้มีความสวยงามถ้าฐาน 
                                   อยู่ในระดับที่ต่ าไปก็ปรับปรุงแก้ไขให้มีฐานสูงขึ้นตามความเหมาะสมครับ 
นายมงคล  แสนสุภา      -  เรื่องโรคไข้เลือดออกปีนีต้ าบลมหาชัย บ้านทันสมัยมีจ านวนผู้ป่วยจ านวน 2 ราย ทีบ่้าน 
นายก อบต.มหาชัย            มหาชัยจ านวน 16 ราย เพ่ิงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนครพนม ที่ผ่านมาเราแก้ไขปัญหาที่ 
                                   ปลายเหตุ แต่ต่อไปนี้เราจะต้องพยายามแก้ไขที่ต้นเหตุโดยการท าลายแหล่งน้ าขังท่ีเป็น 
                                   แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายให้หมดสิ้นไปครับ 
                                -  เรื่องร าบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชในวันที่ 13 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ นายอ าเภอได้เชิญ 
                                   นายก ปลัด คลัง เข้าประชุมที่อ าเภอ ผมได้เข้ารับทราบนโยบายจากนายอ าเภอ และจะ 
                                   มาชี้แจงให้ท่านได้รับทราบว่าปีนี้ร าบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ 
                                   จังหวัดนครพนมในวันที่ 7 กรกฎาคม เป็นหน้าที่ของอ าเภอปลาปาก อ าเภอศรีสงคราม  
                                   นางร า 500 คน แบ่งเป็นอ าเภอละ 250 คนและได้แบ่งให้นางร าจากโรงเรียนปลาปาก 
                                   วิทยา 150 คน โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 100 คน ส่วนงานร าบวงสรวงพระธาตุมหาชัย 
                                   ตอนเช้า จะใช้นางร า 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม โรงเรียนปลาปากวิทยา  
                                   และโรงเรียนธรรมะโฆษิตวิทยา จ านวน 200 กว่าคน พระธาตุทั้ง 8 พระธาตุอยู่ในการ 
                                   ดูแลการสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงพระธาตุมหาชัยด้วยในส่วนของ 
                                   ก าหนดการณ์และเวลาเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
ประธานสภา ฯ            -  ในวาระนี้ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
                                   ครับ  

 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๕๐   น.    
                                           



 

 
 
 
 
 

       ว่าที่ร้อยตรี                          
                     ( วัสดี    เภาว์สอน ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

            ผู้บันทึกการประชุม 
           
 

         
              

                               ( นายปรีชา     วงศ์วิวงค์ )                
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
                                                                                  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                         
                           
                                           
 

                ( นายฉลอง     แสนสุภา )  
         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        
            
                ( นายสมศักดิ์    นานาไพร )                     

                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม     
 
 
                           ( นายชนะ      แก่นจันทร์ )   

      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
      
 
 


